
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี  2  ประจำป  2566 

เมื่อวันศุกร  ที ่ 28 เมษายน 2566   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายเสนีย  เอกบุตร   ตำแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
3.  นายเกรียงศักด์ิ   พันโกฏิ     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 
4.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
5.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
6.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
7.  นายประสิทธ์ิ     อาจบรรจง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
8.  นายจำลอง  กุลชนะรงค  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
9.  นายปราการ  อุตสาห   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 
10.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
11.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตำแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
12.  ด.ต.วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู        
13.  นายอุทัย  แกวกลา   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย 
14.  นายดนัย  จีระสมบัติ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน  

15.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
16.  นางสวาท  ประดับการ  ตำแหนง   ส.อบจ. อ. คำมวง      
17.  นายประหยัด พานิชยดี  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
18.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
19.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
20.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
21.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 

ผูลาประชุม 
1.  นายณัฐวัชต  พิมพะนิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
2.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
3.  นายภูมินทร  ภูมิเขตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2      
4.  นายอนันต  อรรคเศรษฐัง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
5.  นายวิรัตน               ภตูองใจ                     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
6.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางวิไลพร  นิพัฒน   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
4.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
5.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตำแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
7.  นายสุปทม  ทองรัตน   ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
8.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
9.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.  นางจิรารัตน จิตจักร   ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
11.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
12.  นางสุกัลญา โพธ์ิละเดา  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
13.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
14.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตำแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ รก.ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

15.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
16.  นางพูนทรัพย จันทพล   ตำแหนง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
17.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตำแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
18.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
19.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
20.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
21.  นางสุดาวดี  บุญปก   ตำแหนง  หัวหนาฝายนิติการ 
22.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
23.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
24.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
25.  นางสาวชุติมา รักษาผล   ตำแหนง  หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
26.  นางสาวนุชนาถ ไกรษร   ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมสาธารณสุข 
27.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง  หัวหนาฝายการประชุม  
28.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
29.  นายณัฐพงศ   พัฒนสระคู  ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
30.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
31.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
32.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
33.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
34.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
35.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
36.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
38.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
39.  น.ส.ปยนุช  หนูเสน   ตำแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
40.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
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41.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
42.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
43.  นายยศพล   โคตะวินนท  ตำแหนง  พนักงานขับรถยนต 
44.  นางนภัสวรรณ ภูโอบ   ตำแหนง  นิติกรชำนาญการ 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 

เลขานุการสภาฯ ครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขณะน้ีฝายเลขาไดตรวจนับองคประชุม  
(นายสุนันท  โคตะวินนท) องคประชุมพรอมนะครับ  ครับ ณ โอกาสน้ีผมขอเรียนเชิญทานเสนีย  เอกบุตร 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
จากน้ันดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจำป  2566  ณ  บัดน้ี  เชิญทานเลขานุการสภา 
อานประกาศสภาครับ เชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เร่ือง เรียกประชุมสภาองคการ 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2566 

ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดย่ืนคำรองตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอใหเปดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ ประจำป 2566  เน่ืองจากจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา
ตามอำนาจหนาท่ีกฎหมายและระเบียบกำหนด 

ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25 แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 เม่ือเปน
การจำเปนเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2566 ท้ังน้ีต้ังแตวันศุกรท่ี 28 เมษายน  
2566  เวลา  13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ มีกำหนด 7 วัน ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม  2566 โดยประชุมคร้ังท่ี 
1 ในวันศุกรท่ี 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และขอเชิญชวนประชาชน ผูสนใจเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 
2566 ดวย จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 25 เมษายน  พ.ศ. 
2566 นายเสนีย เอกบุตร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
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ประธานสภาฯ ครับขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ ตอไป 
(นายเสนีย เอกบตุร)   
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ตามท่ี ไดมีการรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ แทนตำแหนงท่ีวาง มีผูมาสมัคร ดังตอไปน้ี  
1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีผูมาสมัคร จำนวน  5 คน  
2.  อำเภอยางตลาด เขตเลือกต้ังท่ี 3  มีผูมาสมัคร จำนวน 2 คน 
3.  อำเภอกุฉินารายณ เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีผูมาสมัคร จำนวน 5 คน 
ซ่ึงอีกไมก่ีวันจะไดมีการใชสิทธิเลือกต้ังนะครับ ก็ขอเชิญชวนทานท่ีมีสิทธิในพ้ืนท่ี
นะครับ ใชสิทธิใหเต็มท่ีไมวาจะเปนผูแทนราษฎร หรือวา สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของพวกเรานะครับ  
 

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  9  ประจำป  2566 

    วันอังคาร ท่ี  11  เมษายน  2566 
และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

 เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นางสุชาดา  แตงประกอบ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายก  ทานหัวหนาสวนราชการ  ทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสุชาดา แตงประกอบ สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต อำเภอรองคำ คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 คร้ังท่ี 
9  ประจำป  2566  วันอังคาร ท่ี  11  เมษายน  2566  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจ
รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  18  เมษายน 2566  และไดจัดเตรียมไวใหทาน
สมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาใน
วันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวน
การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมกระทำไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
(นายเสนีย  เอกบุตร)  สมัยสามญั  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  9  ประจำป  2566 
    วันอังคาร ที่  11  เมษายน  2566 

มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา หรือไมครับ 
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมัยสามญั  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  9  ประจำป  2566 
    วันอังคาร ที่  11  เมษายน  2566 
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ระเบียบวาระที ่3  ญัตติ 
3.1 เรื่อง ขออนุมัติใชเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ               
แทนตำแหนงทีว่าง เปนเงิน 5,387,208 บาท 
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายก ครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ทุกทาน 

ตามท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง
กาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 1 อำเภอยางตลาด เขตเลือกต้ังท่ี 3 และอำเภอกุฉิ
นารายณ  เขตเลือกต้ังท่ี 3 ไดย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
เพ่ือไปสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีผลทำใหพนจากสมาชิก
สภาตามมาตรา 11(3)  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และแกไขเพ่ิมเติมโดยจะตองจัดใหมีการเลือกต้ังแทนตำแหนงท่ีวาง ภายใน 
60 วันนับแตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พนจากตำแหนง 
และผูอำนวยการการเลือกต้ังประจำองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ได
ประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ แทน
ตำแหนงท่ีวางดังกลาว เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2566  โดยความเห็นชอบของ
ผูอำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดกาฬสินธุ กำหนดใหวันเสาร ท่ี 27 
พฤษภาคม 2566 เปนวันลงคะแนนเลือกต้ัง น้ัน 

เน่ืองดวยองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดประมาณการคาใชจายใน
การดำเนินการจัดการเลือกต้ัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
แทนตำแหนงท่ีวาง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาใชสอยในคร้ังน้ี รวมท้ังส้ิน
จำนวน 6,868,100 บาท (หกลานแปดแสนหกหม่ืนแปดพันหน่ึงรอยบาทถวน)  
ซ่ึงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดต้ัง
งบประมาณคาใชจายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เปนคาตอบแทนและคา
ใชสอยรวมเปนเงินงบประมาณ จำนวน 10,000,000.-  บาท แตไดมีการโอนลด
ระหวางป เพ่ือนำไปแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน รวมถึงใชไปแลว
และอยูระหวางดำเนินการ เปนเหตุใหงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,480,892.-  
บาท ซ่ึงไมเพียงพอตอการดำเนินการจัดการเลือกต้ังใหแลวเสร็จ จึงจำเปนตอง
พิจารณาจัดหางบประมาณเพ่ิมอีก 5,387,208.- บาท ประกอบกับงบประมาณ
ตามขอบัญญัติรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีอยางจำกัดไมเพียงพอ
ตอการบริหารไมสามารถโอนไปเพ่ิมในคาใชจายในการจัดการเลือกต้ังคร้ังน้ีได อีก
ท้ัง ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชได ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566 เม่ือหักสำรอง
จายงบบุคลากร 3 เดือน และกันกรณีสาธารณภัยรอยละสิบของงบประมาณ
รายจายประจำปตามระเบียบ คงเหลือเงินสะสมติดลบจำนวน -
98,669,414.28.- บาท และเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชไดตาม
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รายงานการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566  หลังหักอนุมัติการใชเงินทุนสำรอง
เงินสะสมแลวคงเหลือ จำนวน 74,723,887.22.-  (เจ็ดสิบส่ีลานเจ็ดแสนสอง
หม่ืนสามพันแปดรอยแปดสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสองสตางค) 

     จึงมีความจำเปนตองใชจายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพ่ือใหการดำเนินการ 
เลือกต้ังใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดอีกจำนวน 5,387,208 
บาท (หาลานสามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยแปดบาทถวน) แตเน่ืองจากการใช
จายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ขอ 87 วรรค
สอง กำหนดวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินทุนสำรองเงินสะสมได 
กรณีดังตอไปน้ี (1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม ของปงบประมาณน้ัน ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินและขอ
อนุมัติผูวาราชการจังหวัด” 

ดังน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงเสนอญัตติขอใชจาย
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,387,208 บาท (หาลานสามแสนแปดหม่ืนเจ็ด
พันสองรอยแปดบาทถวน)  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือให
ความเห็นชอบและจะไดดำเนินการขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
ตามระเบียบดังกลาว ตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขาพเจา นางเฉลิมขวัญ 
หลอตระกูล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูเสนอญัตติ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภาเขตอำเภอเมืองครับ

ทานประธาน กอนท่ีผมจะพูดเร่ืองส่ิงท่ีทานนายกแลวคณะผูบริหาร ขอใชเงิน
งบประมาณเพ่ือใชในการเลือกต้ังทานประธาน ผมมีเร่ืองจะพูดกับทานประธาน
โดยตรง ทานประธานครับทานโปรดวินิจฉัยดวยวาคำท่ีผมจะกลาวตรงน้ี ทานเปน
ผูลงนามเองวาใหทานสมาชิกสภาสวมชุดสีกากี แลวสวมหนากากอนามัย ทาน
ประธานครับ ทานโปรดวินิจฉัยดวยครับ อันท่ีหน่ึงเพราะวาทานเปนคนลงนามเอง 
ฉะน้ัน ผมอยากกราบเรียนทานประธานใหทานประธานได วินิจฉัยดวยนะครับทาน
ประธาน ความหมายของผมคือทานเปนผูลงนาม ทานก็ตองรักษากฏกติกา ครับ
ทานประธาน สวนญัตติตรงน้ีทานประธานใชเงินสำรองสะสมเปรียบเทียบแลวเปน
การใชเงินใชเงินแผน 4 ใชเงินแผน 3 ทานประธานครับแสดงวาเงินแผนท่ี 1 หมด 
แผนท่ี 2 หมด จึงมาแผนท่ี 3 หกลานแปดทานประธาน ตอนแรกผมก็ลุนอยู ลุน
อยูวาทานสมาชิกสภา จะมีจำนวนเทาไหรท่ีจะลาออกไปสมัครผูแทนราษฎร ถา
ทานสมาชิกสภา จากฆองชัย จากยางตลาด จากกมลาไสย อีก 3 ทานไป ไมใช หก
ลานแปดนะครับ 13 ลาน ทานประธานตองเปน 13 ลาน ทานประธานครับ ผม
ฝากเร่ืองน้ีถึงทานนายกดวย เพราะวาถาทานดูตามนโยบาย พรรคการเมืองท่ีจะให
เราไปวินิจฉัย พิพากษา วาสมควรพรรคไหน ใครจะไดเปนผูแทนราษฎร ตัวแทน
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ของเราทำหนาท่ี สวนมากจะมีแตนโยบายท่ีใชเงินประชานิยมทานประธานใชเงิน
งบประมาณอยางนอย 5 หม่ืนลาน มากมาหนอย แสนลาน มากท่ีสุด หาแสนลาน 
ทานประธานครับ งบประมาณป 67 นาจะมีอยูเทาไหร สองแสนกวาลาน แสดงวา
งบประมาณตรงน้ีไมเพียงพอ ไมเพียงพอครับ ฉะน้ันเราองคการบริหารสวนจังหวัด 
เราตองเตรียมพรอม เตรียมพรอมตรงน้ี หมายความวาทานสมาชิกสภาท่ีเคยไดรับ
งบประมาณเพ่ือนำไปแกไขปญหาพ่ีนองประชาชน เขตละ 3 โครงการ 2 โครงการ 
โครงการอะไรก็แลวแตทานประธาน ตอไปน้ีจะไมใชอยางน้ัน จะหนักกวาน้ันทาน
ประธาน เราตองเตรียมตัวไว ทานายก อาจจะมีแผนดี ทานนาจะมีแผนดีผมดูแลว 
เพราะวางบประมาณตรงน้ีเรามีอยางจำกัด ทานประธานแลวไมเพียงพอผมดูแลว 
ฉะน้ันเราตองเตรียมพรอมตรงน้ี แตวาการเลือกต้ังมันก็เปนส่ิงท่ีจำเปน จำเปนตอง
ใชงบประมาณในตรงน้ี อยากจะฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยวาเราตอง
เตรียมพรอมเพราะวารางขอบัญญัติปงบประมาณ 67 เรายังไมเขาสภา ครับตรงน้ี
ตองเตรียมพรอมไวดวยครับทานประธาน แตวางบประมาณท่ีผูบริหารนำเสนอตรง
น้ี ผมเห็นดวยครับมันมีความจำเปน มีความจำเปนครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบตุร)  เชิญทานอุทัย ครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย             

แกวกลาจากฆองชัย ครับ ทานประธานครับ ทานเกรียงทานพาดพิงวายังนอยไป  
3 เขต ยังนอยไป ใกล  ๆเรามากท่ีสุดคือสกลนคร 10 เขต ครับ รอบน้ี สจ. อยูท่ี
สกลนคร 10 เขต ผมฟงจากท่ีทานนายกไดนำเสนอตอสภาผมคิดวาเราก็มีขอมูล
พอท่ีจะตัดสินใจ เพราะวาเรามีสมาชิกสภาเลือกต้ังท้ังหมด 3 เขต ตองใช
งบประมาณท้ังหมด 6,868,100.- บาท แลวในสรุปรายงานเราต้ังงบประมาณไว 
10,000,000.- บาท เปนคาตอบแทน 5 ลาน คาใชสอย 5 ลาน เปน 10 ลาน  
แตระหวางปเราโอน งบท่ีต้ังไวไปแลว แปดลานหา แลวอยูในชวงดำเนินการอีก
ลานเกาสรุปวาเงินท่ีต้ังไวในปงบประมาณท่ีจะเลือกต้ังน้ีไมเหลือครับทานประธาน
หมดแลว ทีน้ีพอมาดูในข้ันท่ี 2 ท่ีจะตองใชสะสมท่ีสรุปยอดเม่ือ 31 มีนาคม 
2566 บอกวามียอดเงินสะสมท่ีสามารถใชไดอยูท่ี 56,023,566.43.- เม่ือมากัน
ตามระเบียบการใชจายเงินสะสมแลวตองกันเงินเดือน 3 เดือนของ อบจ. ตองกัน
เงินในเร่ืองของภัยพิบัติ ตามงบประมาณรายจายประจำป 10% ในรายงานบอกวา
ติดลบอยูท่ี -98,669,414.28.- จึงมาดูเงินทุนสำรอง ท่ีคิดวาเปนยอดเงินตอไปท่ี
เราจะมาใชยอดท่ี 3 ซ่ึงเงินทุนสำรองตอนน้ีมีอยู 74,723,887.22.- ซ่ึงในยอดน้ี
ผมคิดวาป 51 เราใชเม่ือปท่ีแลว 63 ลาน จากการใชจายผูรับจางในกรณีท่ีถนน
ถายโอน ตอนน้ีกำลังเหลืออยู 47 ลานเศษ สวนท่ีเราจะใชเงินในคร้ังน้ี ทานนายก
เสนอยูท่ี ท่ีขาดยังไมพอ จำนวน 6,868,100.- บาท ก็คือ 5,387,208.- บาท 
เพ่ือนำไปจายผมคิดวาถาเปนขอมูลจริงตรงน้ีไมมีทางเล่ียงครับทานประธานครับ 
เพราะวาเงินในหมวดท่ี 3 ท่ีเราจะใชไดเงินทุนสำรองปกติถาไมจำเปนเรงดวนเรา
ไมสามารถนำเงินน้ีไปใชไดเลย เน่ืองจากวาเปนมันตองเกิน 15 % ของเงินรายจาย
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ประจำป เราไมมีโอกาสใชเลย ถึงจะมีอำนาจสภานำมาจายทำโครงการตาง  ๆแต
ตอนน้ีก็คือวามีความจำเปนอยางย่ิงเพราะวาหมวดเงินอ่ืน  ๆเราไมมีแลวนะครับ 
ผมคิดวาการพิจารณาราง สภาใหความเห็นชอบ แตการอนุมัติการเบิกจาย
งบประมาณ เปนอำนาจของทานผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงทานจะตองพิจารณาอีก
รอบหน่ึง แตสภาอบจ. ก็คือ ทำหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารรับรองเบ้ืองตนเพ่ือ
จะใหผูอนุมัติไดอนุมัติอยางมีเหตุมีผล ดังน้ันผมคิดวาการท่ีสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ไดพิจารณาตรงน้ีผมคิดวาไดพิจารณาตามเหตุตามผลแลวก็มี
หลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานและเปนหลักเกณฑท่ีไมขัดตอระเบียบใด  ๆดังน้ันผมคิด
วา การนำเงินไปใชท่ีมีความจำเปนในการเลือกต้ังในสวนตัวผมแลวผมเห็นดวยกับ
ทานเกรียงศักด์ิ ก็คือวาเห็นดวยอยางย่ิงกับการท่ีนำเงินหมวดน้ีไปใชเน่ืองจากวา
เราไปหมวดอ่ืนไปไมไดเน่ืองจากวาจำเปนทานนายกไดเสนอตอสภาเพ่ือท่ีจะใหสภา
ใหความเห็นชอบครับทานประธานขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  เชิญทานปราการ อุตสาห ครับ 
 
นายปราการ อุตสาห  ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผมปราการ 

อุตสาห จากอำเภอหวยเม็ก ทานประธานท่ีเคารพครับ ญัตติท่ีทานนายกไดเสนอ 
พวกเราก็ทราบวามันมีความจำเปนนะครับท่ีจะตองใชเงินทุนสำรองสะสม ดวยเหตุ
วาเงินสะสมของเราขาดไปหลายลาน นะครับท่ีทานายกไดช้ีแจง ในเบ้ืองตนใน
หลักการก็เห็นชอบดวยแลวก็ในการจัดการงบประมาณในปตอ  ๆไป อยากจะฝาก
ทานประธานถึงทานนายกดวย มันจะเกิดปญหาโดยเฉพาะการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะทานนายกเลือกต้ังทานคณะ
ผูบริหารมันไมตรงกัน ของทานนายกก็อยูท่ี 43 ลาน ของพวกเราอยูท่ี 38 ลาน 
ประมาณน้ีปหน่ึงเราจะสูญเสียการเลือกต้ังในฤดูกาลหน่ึง 2 ปคร้ัง 80 ลาน ทาน
ประธาน ฉะน้ันถาหากวามีเหตุอ่ืนเหตุใด ท่ีพอจะแกไขตรงน้ีไดไมวาจะเปนผูหลัก
ผูใหญ ไมวาจะเปนสถานท่ีมันเคยมีในอดีตท่ีลาออกไปแลวไมไดรับการเลือกต้ังก็
หารือใหชัดเจนเสียดายเงินงบประมาณท่ีจะตองแกไขความทุกขรอนของประชาชน 
ทานประธานท่ีเคารพครับ ในสวนน้ีในหลักการผมเห็นดวยแตอยากจะต้ังขอสังเกต
ใหทานนายกไดรับทราบในประเด็นท่ีจะช้ีแจงในการจัดสรรเงินเลือกต้ังจากทุน
สำรองสะสมไวครับท้ังหมดเหลืออยูตรงน้ีก็ลาน 4 ก็ตองโอนไปอีก 5 ลานกวาบาท 
นะครับถามวาเยอะไหม ผมก็วาเยอะนะครับ ตอนแรกผมวาไมนาจะเกิน 4 ลาน 
เพราะวาลาออกไป 3 เขต ทานประธานท่ีเคารพครับ จะช้ีใหทานสมาชิกสภาอัน
ทรงเกียรติไดแลเห็นตรงน้ีวาเอกสารแนบทายญัตติน้ี เอกสาร 3 ไมมีหนานะครับ 
เปดดู เอกสาร 3 จะแบงออกเปนคาใชจายตรงน้ีจะแบงออกเปนคาตอบแทน
งบประมาณท่ีเพ่ิมเติม 3,036,846.- บาท คาใชสอย 2,350,362.- บาท  
นะครับน้ีคือคาใชจาย ถามวาคาตอบแทนตรงน้ีปรากฏอยูในท่ีใดเด๋ียวคอยดูใบ
ถัดไปนะครับ อยูท่ีอำเภอเมืองนะครับ ศูนยการเลือกต้ังระดับจังหวัด คาตอบแทน
ตรงน้ีคือนาจะเปนคาตอบแทนการทำงานของบุคคล บุคลากร หรือคณะกรรมการ
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การเลือกต้ังนะครับ 1,434,050.- บาท คาใชสอยอำเภอเมือง แบงออกเปน 
700,000.- แสน เขตอำเภอยางตลาด 690,000.- อำเภอกุฉินารายณ 
690,000.- เหมือนกัน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 6,868,100.- บาท มาดูหนาถัดไป
ครับทานประธาน ผมก็ตรวจดูแลว วาอันไหนท่ีขีดถูก เอาไวแลวอยางรายการ 
หมวดคาตอบแทนนะครับ กันไว 3 เดือน เพ่ือจะมีการประกาศการเลือกต้ังใน
หมวดท่ีหน่ึง คาตอบแทน 1.1 ประธาน กกต. อบจ . 1 คน เดือนละ 12,500.-  
บาท 3 เดือนก็เปน 37,500.- บาท  2. กกต. อบจ. 4 คน เดือนละ 12,000.- 
บาท คูณ 4 คน 3 เดือนก็   144,000.- บาท ขอมูลตรงน้ีไมติดใจครับ ก็อยาก
กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานนายกไดช้ีแจงเพ่ือความโปรงใสในการ
บริหาร เพ่ือท่ีจะใหเห็นสมควร ไดใหสภาไดมีมติเห็นชอบตามญัตติท่ีทานเสนอนะ
ครับ หมวดคาใชสอยนะครับ หนาท่ี 2 หมวดคาใชสอยวัสดุ โครงการ
ประชาสัมพันธ ต้ังอบรมช้ีแจง งานเลือกต้ังปายประกาศรับสมัครเลือกต้ังปายไวนิล 
ปายประชาสัมพันธ กรอบของวิทยากร โครงการรณรงค โคงสุดทาย 800,000.- 
บาท ครับทาน 3 หนวยเลือกต้ังนะครับ อำเภอเมือง ยางตลาด กุฉินารายณ 
800000.- บาท ครับ ขอ 2.2 วัสดุประจำศูนย เลือกต้ัง เชน ปากกา ดินสอ 
กระดาษ แฟม น้ำด่ืม หมึกคอมพิวเตอร อ่ืน  ๆ 350,000.- บาทครับ ทาน
ประธานท่ีเคารพครับ ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟม น้ำด่ืม หมึกคอมพิวเตอร อ่ืน 
 ๆ 350,000.- บาท ถาเอา 3 เขาไปหาร หนวยเลือกต้ังผมวาปากกา ดินสอ ได

เปนตัน นะครับ ก็เลยอยากจะใหทานนายกนะครับไดช้ีแจงตอสภาแหงน้ี ถัดมา
ครับทานประธานอันอ่ืนผมก็ไดตรวจไดดูทำการบาน ตัวท่ี 2.22 หนาท่ี 3 ของ คา
ใชสอย ทานประธานครับ คาเชาเคร่ืองสำรองไฟฟา คาเชาเคร่ืองขยายเสียง คาเชา
เตนท คาเชาเกาอ้ี คาเชาเวที คาเชาไฟฟา และแสงววาง คาเชาสัญญาณ 
อินเตอรเน็ต คาเชาสัญญาณโทรศัพท โทรสาร คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 5 แสน
ครับทานประธาน 3 หนวยเลือกต้ังก็คงจะตกแสนเทาไหร หนวยละเทาใด ก็ยังไม
เขาใจ ครับทานประธานฝากไปยังทานผูบริหารนิดหน่ึง ผมก็ทำการบานบางทีก็มี
เวลาทำละเอียดบางทีไมมีเวลาก็ทำไมละเอียด เพราะวาเชามาก็ไปทำคดีกับพ่ีนอง
ประชนในเขตพ้ืนท่ี วันน้ีท่ีมาสายก็มาจากอำเภอสมเด็จนะครับ เพราะวาไปตาม
เอาโฉนดท่ีดินคืน มีเทาน้ีครับท่ีผมติกเอาไวครับ ขอ2.22 คาเชาเคร่ืองสำรอง
ไฟฟา นะครับและก็คาใชสอยในหมึกในปากกา นะครับ 350000.- แลวก็
โครงการประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ตองยิงอินเตอรเน็ตครับ ขอบคุณมากครับ
ทานประธานครับ   

 
ประธานสภาฯ   ญัตติท่ีทานนายกเสนอ มีสมาชิกสภาทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  เชิญทานอุทัย ครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา  กอนท่ีทานนายกจะตอบคำถามครับทานประธานครับ เรียนทานประธาน ทาน 

สมาชิกผูทรงเกียรติครับ ความจริงแลวผมเปดดู ตามท่ีทานปราการไดเสนอ บางที
เราก็ชวยกันดูหนอยวา ถาสมมุติวาเงินคาใชจายท้ังหมด นอกเหนือจากเงิน
คาตอบแทนท่ีเปน คาคนแลวมันไมสามารถเล่ียงเปนอยางอ่ืนได แตคาใชจายอ่ืนท่ี
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เปนคาใชจายท่ีต้ังไวตามกรอบท่ีเคยต้ังไวแตเม่ือจายจริงมันไมถึงผมคิดวาคนใชจาย
งบประมาณก็ตองทำไปตามขอเท็จจริง ท่ีมันเกิดข้ึนเพราะเห็นวาในการจายแบบน้ี 
คงเปนจายไปตามการคาดการณ ท่ีเคยจาย แตถาสถานการณมันเปนไปตามมัน
เกิดข้ึนจริงมันเปนอยางไร ผมคิดวา คงตองฝากทานนายกวาตองชวยดูการจายตาม
ขอเท็จจริง ไมสมารถจายใหครบทุกบาทก็ไดเปนขอเท็จจริงแตขออ่ืน  ๆ
คาตอบแทนมันมีกรอบ มีโครงสราง โครงการชัดเจน ตรงน้ีหลีกไมได แตคาใชสอย
รายการไหนท่ีคิดวาเราไมไดใชไมมีความจำเปนผมคิดวาก็อยากใหทานนายกได
โปรดพิจารณาครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทาน ญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับ มีสมาชิกสภาทาน 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะใหทานายกไดช้ีแจง 

ขอสงสัยท่ีทานสมาชิกสงสัย ท่ีไดอภิปรายในสภา เชิญทานนายกครับ เชิญครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิกสภา 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทานนะคะ  ตามท่ีผูบริหารไดเสนอญัตติขอ 

เงินทุนสำรองเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ แทนตำแหนงท่ีวาง ใน 3 เขตน้ัน ตองขออนุญาตกราบเรียน
วางบประมาณคาใชจายท่ีไดเสนอตอสภามาก็คงจะเปนกรอบคาใชจายท่ีทางผูท่ีมี
สวนเก่ียวของก็คือผูอำนวยการศูนยการเลือกต้ังประจำองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ นะคะไดจัดทำข้ึนมาและก็จะมีขอท่ีทานสมาชิกอานอาจจะมีขอสอบถาม
จะเปนในสวนของคาใชจายในศูนยจังหวัดเพราะศูนยเลือกต้ังระดับอำเภอแลวก็
หนวยเลือกต้ังตาง  ๆก็นาจะฟคไปตามจำนวน ฟคไปตามคาใชจายท่ีจำเปนตอง
จายก็เลยมีขอสอบถามเพ่ิมเติมข้ึนมาไมวาจะเปนในสวนของโครงการ
ประชาสัมพันธ 800,000.- บาท ขออนุญาตเอยนาม ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดทานปราการ อุตสาห ไดสอบถามมาแลวก็มีคาวัสดุประจำศูนย 
เลือกต้ังของเรา 350,000.- บาท แลวก็อีกหมวดหน่ึงก็คือคาเคร่ืองเชาสำรอง
ไฟฟา อีก 5 แสน ตองขออนุญาตกราบเรียนวาในรายละเอียดจะขอใหทางสำนัก
ปลัด ซ่ึงเปนกองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการจัดการเลือกต้ังไมวาจะเปนในสวนของ
ผูบริหารหรือทานสมาชิกไดนำเรียนเพ่ิมเติม แตในเบ้ืองตน ตัวดิฉันเองขออนุญาต
กราบเรียนผานทางทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกก็คงจะเหมือนทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานอุทัย แกวกลา ไดนำเรียนก็คือวา 
คาใชจายทุกอยางเราก็ตองมีคาใชจายท่ีชัดเจนแลวเวลาเราเบิกจายก็ตองมี
รายละเอียดทุกอยาง มาประกอบการเบิกจาย เพราะฉะน้ันคาใชจายท่ีต้ังมาทุก
หมวดก็คงต้ังตามกรอบ นะคะเพราะวาเบ้ืองตนจะเสนอตอทานก็ใหทางสวนท่ี
เก่ียวของ ไมวาจะเปนผูอำนวยศูนยการเลือกต้ังขององคการบริหารสวนจังหวัด 
แลวก็เจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของไดคำนวนคาใชจายท่ีแทจริงเน่ืองจากวาเราทราบ
สถานะเร่ืองการเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ก็อยากจะนำเรียนวา 
คาใชจายทุกคาใชจายจำเปนจะตองจายตามจริงทุกรายการแลวเม่ือเบิกจายแลว
เราขออนุมัติไป 5 ลานกวา แตถาเกิดวาเราไมไดใช ไมไดใชหมดนะคะ เราตองใช
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ตามจริง แตเม่ือเราขอความเห็นชอบตอสภา เพ่ือนำเรียนตอทานผูวาราชการ
จังหวัดเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติในกรอบวงเงินท่ีจะใชหากเราไมคำนวนให
ครบหรือวาต้ังไวหรือหากมีคาใชจายบางประเภทท่ีเกินกวาท่ีต้ังแลวเราอาจจะไดหา
งบประมาณซ่ึงตอนน้ีสถานะการเงินการคลัง ของเราในสวนของเงินสะสมของเราก็
ติดลบนะครับ เกาสิบกวาลาน ดังน้ันก็นำเรียนทานสมาชิกผานไปยังทาน
ประธานสภาวาในรายละเอียด 3  หมวดน้ี จะขออนุญาตใหทานผูรับผิดชอบ ได
นำเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือใหทานไดประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือท่ีจะให
สภาของเราเสนอความเห็นชอบน้ีตอทานผูวาราชการจังหวัดเพ่ือเปนผูท่ีมีอำนาจลง
นาม อนุมัติใชจายในเงินทุนสำรองเงินสะสมคะ ก็ขออนุญาตทางทานประธานสภา
ใหผูอำนวยการการเลือกต้ังประจำองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็คือทาน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดช้ีแจง เพ่ิมเติมตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ตอไปคะ  

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)   
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานสมาชิกสภาผูทรง 
ปลัด อบจ.กาฬสินธุ  เกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  

ในขอสอบถามของทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอำเภอหวยเม็ก ในการจัดการ
เลือกต้ังตรงน้ีซ่ึงจะมีคาตอบแทนแลวก็ในหมวดคาใชสอยวัสดุซ่ึงประเด็นแรก
โครงการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ ในการเลือกต้ังแลวก็อบรมช้ีแจงเก่ียวกับงาน
การเลือกต้ัง ปายประกาศรับสมัคร ปายไวนิล รวมท้ังปายรวมผลคะแนนตาง  ๆ
ประชาสัมพันธเลือกต้ังทุกอำเภอแลวก็คาใชจายในการอบรมวิทยากร แลวก็การ
รณรงค โคงสุดทายหรือวา "Big Cleaning Day" ก็จะเปนอันวางบประมาณ 
800,000.- บาท น้ีก็จะเปนการประมาณการคาใชจาย ซ่ึงจะเห็นวาปาย
ประชาสัมพันธ มีความจำเปนมากเน่ืองจากวาชวงน้ีเปนชวงของการหาเสียงของ
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดวยแลวถาเราไมมีการประชาสัมพันธ บางที
ประชาชนจะมีความสับสนดังน้ัน ศูนยอำนวยการเลือกต้ังเองก็ไดวางแผนท่ีจะมี
การประชาสัมพันธ ในการข้ึนปายใหญในเขตท่ีมีการเลือกต้ัง ท้ัง 3 เขต นะคะ 
อาจจะเปนหลายจุด แตการเลือกต้ังตัวน้ีก็จะเซฟงบประมาณเต็มท่ีนะคะ จะเดิน
ตามท่ีเคยมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแลวก็แลวก็ตามท่ีมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในขอมูล มาประมาณการแลวก็จะมี
การมีขอใชจายเก่ียวกับปายไวนิลท่ีจะมีการติดตามหนวยตาง  ๆแลวก็มีการอบรม
วิทยากรตาง  ๆเพราะวาในการเลือกต้ังเราไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการชวยเหลือ
งานเลือกต้ังดวย เพราะฉะน้ันก็จะมีการฝกอบรมครู ก ครู ข เพ่ือท่ีจะใหความรูกับ
ผูท่ีไดรับการแตงต้ังการเลือกต้ังเพ่ือท่ีจะใหการเลือกต้ังเปนไปตามกฎหมายการ
เลือกต้ัง และก็เปนไปตามความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม จึงตองใชงบน้ีในการอบรมซ่ึงจะมี
คาวัสดุในการท่ีจะจัดทำ คาใชจายในการอบรม ตาง  ๆในการประชุมช้ีแจง ในการ
เลือกต้ังก็จะทำทุกเขต นะคะการใชจายจริงก็จะเขียน โครงการเพ่ือท่ีจะประเมิน
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การคาใชจาย ท่ีจะนำไปเบ่ิกจาย ตามขอเปนจริง อันน้ีเปนการประมาณการ การ
จายก็ตองจายตามน้ี จะไมจายเกินน้ี อีกอันหน่ึงก็จะเปนการรณรงค โคงสุดทาย
เน่ืองจากวาการประชาสัมพันธ น้ีบางทีในการท่ีเราข้ึนปายอยางเดียว ไมพอแลวก็
ส่ือประชาสัมพันธในหลาย  ๆดานไมวาจะเปนทางเว็บไซต หรือวาทางทำหนังสือ 
ถึงทองท่ี ทองถ่ิน ตาง  ๆท่ีมีการออกเสียงตามสาย กำนันผูใหญบานตาง  ๆตาม
หมูบาน  แลวก็การรณรงค โคงสุดทาย ท่ีมีความจำเปนมากเพราะวา อยางนอยมัน
เปนสัญลักษณ ท่ีจะทำใหมีการสรางแรงจูงใจใหประชาชน ประชาชนไดรับทราบวา
เปนสัญลักษณในการประชาสัมพันธดวยคะ เหมือนกล่ันกรอง ล่ันฆองคร้ังใหญ 
ตรงน้ีก็มีความจำเปนงบประมาณ 8 แสนน้ีก็ขอเรียนเนนย้ำวาเปนการประมาณ
การยังไมใชคาใชจายจริง สวนคาใชจายจริงน้ันจะมีโครงการยอยท่ีจะเขียนข้ึนมา
ขออนุมัติทางทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด อีกคร้ังหน่ึงนะคะวาโครงการ
รณรงค โคงสุดทายจะเปนเทาไหร คาใชจายมีอะไรบาง หรือวาปายประชาสัมพันธ
น้ีจะเทาไหร เน่ืองจากวาศูนยอำนวยการเลือกต้ังเปนผูดำเนินการจัดการเลือก
ต้ังแตการเบิกจายน้ันเปนอำนาจอนุมัติของทานนายกคะ ทางศูนยเลือกต้ังจะตอง
ดำเนินการเปนระเบียบจัดซ้ือจัดจาง ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางขออนุมัติจากทาง
ทานนายกทุกข้ันตอน แลวก็งบประมาณก็จะเปนไปตามระเบียบไมวาจะเปน
ระเบียบการเบิกจายทุกอยางแลวก็ตัวท่ีสองก็คือเปนวัสดุประจำศูนยเลือกต้ัง
จังหวัดนะคะ ก็จะเปนวัสดุสำนักงาน คือแบบพิมพตาง  ๆดวย เพ่ือท่ีจะจัดทำคูมือ
ในการปฏิบัติงานของอนุกรรมการตาง  ๆก็จะรวมอยูในน้ีดวยใน 350,000.-บาท 
ก็จะเปนการประมาณการขอมูลเดิม ซ่ึงใชในการเลือกต้ัง ในแตละเขตท่ีผานมา
เฉล่ียในน้ีสวนการเบิกจายก็จะดำเนินการเบิกจายตามความเปนจริง แลวก็อีก
หัวขอหน่ึงก็จะเปนเร่ืองเก่ียวกับคาเชาเคร่ืองสำรองไฟ คาเชาเคร่ืองขยายเสียง คา
เชาเตนท คาเชาเกาอ้ี เวทีคาไฟฟาแสงสวาง คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต สัญญาณ 
โทรศัพท โทรสาร เคร่ืองถายเอกสาร อันน้ีก็จะเปนประมาณการจากขอมูลเดิม ใน
ฐานเดิม ท่ีคราวเลือกต้ังคราวท่ีผานมา สวนการเบิกจายน้ันก็จะเบิกจายตามความ
เปนจริง ท่ีจะใชแลวก็การจัดซ้ือก็จะประมาณการแลวก็จัดซ้ือ แลวก็วัสดุอุปกรณ
ตาง  ๆก็จะเปนไปตามประมาณการท่ีจะซ้ือมาแลวก็วัสดุท่ีซ้ือมาก็มีการจัดสรรลง
ตามหนวยเลือกต้ังดวยคะ วัสดุพวกน้ีศูนยจังหวัดเปนคนซ้ือสวนซ้ือเสร็จก็จะบรรจุ
ลงในถุงเพ่ือท่ีจะมอบใหกับทางศูนยอำเภอไปเพ่ือจะแจกจายตามหนวยงาน
เลือกต้ังอันน้ีไมใชเฉพาะซ้ือวัสดุปากกา หรือเคร่ืองอะไรมาใชในศูนยการเลือกต้ัง 
จังหวัดนะคะอยางเดียวนะคะ เปนการซ้ือท่ีจะกระจายตามหนวยเลือกต้ังเพ่ือมอบ
ใหคณะกรรมการระดับอำเภอไปดำเนินการตอก็ขอนำเรียนช้ีแจงเทาน้ีคะขอบคุณ
คะ  
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นายเสนีย  เอกบุตร  ขอบคุณนะครับทานผูบริหารท่ีใหผูเก่ียวของไดช้ีแจงตอสภาไดทราบนะครับ 
ประธานสภาฯ   ญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับมีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปราย 

หรือไมนะครับเชิญครับ  เชิญทานปราการ  อุตสาห  เชิญครับ   
 
นายปราการ  อุตสาห  ทานประธานท่ีเคารพ  ผมปราการ  อุตสาห  จากหวยเม็ก   

ทานประธานครับท่ีทานปลัดไดข้ึนช้ีแจงแทนทานนายกก็รับทราบอยูรับทราบอยู
นะครับแตยังไมชัดเจนเพราะวากรอบของการต้ังตัวน้ีมาน่ีคือเม่ือต้ังมาแลวถามันไม
มีกรอบตามน้ีถากรอบ 500,000.- ก็จะทำไมเกิน 500,000.- ถูกไหมครับ  ถา
กรอบ  800,000.-  ก็ตองทำ  800,000.-  นะครับ  ฉะน้ันผมก็เลยบอกวามัน
ขาดความชัดเจนในตัวแรกน้ีรายการแปดแสนบาท ถา 3 หนวยเลือกต้ังนะครับใน
การประชาสัมพันธมันตกไปหนวยละ 266,660.67.- บาทครับ 200,000.- 
บาทนะครับปายประชาสัมพันธในประเด็นน้ีผมอยากนำเสนออยางน้ี 1 ประเด็นน้ี
นะครับเด๋ียวน้ีสจ.ทานยังไมไดหาเสียงเพราะวามันจะไปทับของทานสส.อันน้ีเรา
เขาใจเขาจะมีเวลาหาเสียงอยู 12 วันนับจากวันท่ี 14 พฤษภาคมไปถึงวันท่ี 27 
วันเลือกต้ังเขาจะมีเวลาเต็ม  ๆ12 วัน  ฉะน้ันการประชาสัมพันธอีกประเด็นหน่ึงก็
คือรถของผูหาเสียงไมแตกตางเราก็ผานการเลือกต้ังมาเยอะ  อันท่ี 2 นะครับเงิน
สวนน้ีประหยัดไดไหมถาเกิดวาเราทำหนังสือขอความอนุเคราะหหอกระจายขาว
ทุกหอกระจายขาวในเขตเลือกต้ังแลวใหคาตอบแทนเขาประกาศท้ังหมดทุกเชาทุก
เย็นทุกเชาทุกเย็น 12 วันดีกวาไปติดปายไวนิลครับ  งานบุญงานบวชเขาประกาศ
คร้ังเดียวจบครับรูเขาใจครับ  อันน้ีเปนเพียงขอเสนอนะครับ  266,600.-  บาท  
น้ีปายไวนิล 
ก่ีเมตรก่ีปายนะครับ  อันท่ี  2  ก็ยังไมชัดเจนอีกก็คือวาวัสดุประจำศูนยเลือกต้ัง  
ปากกา  ดินสอ  กระดาษแฟม  น้ำด่ืม  น้ำหมึกคอมพิวเตอร   
ตกไปหนวยละ 116,666.67.- บาท  ขอ  2.2  น้ีนะครับ  มันชัดไหมหนวย
เลือกต้ังหน่ึงใชปากกา 11 ดาม 15 ดามนะครับเพราะวากรรมการหนวยเลือกต้ัง
มี 11 คนครับ  ประเด็นท่ี 3 นะครับท่ีทานบอกวาเปนฐานเดิมท่ีกำหนดออกมาน่ัน
ก็คือคาเชาเคร่ืองสำรองไฟฟา  คาใชเคร่ืองเสียง  คาเต็นท 
คาอะไรเน่ียสองจุดย่ีสิบสองหาแสนบาท  ตกหนวยละ 166,666.67.- บาทครับ
หนวยละผมก็ยังติดใจวาฐานเดิมของทานเอามาจากการเลือกต้ัง 18 อำเภอใช
หรือไม  อันน้ีมัน 3 หนวยเลือกต้ังนะครับขอชัดๆ 
อีกทีครับทานประธานท่ีเคารพครับครับขอบคุณ 
 

นายเสนีย  เอกบุตร  ทานผูบริหารนะครับในท่ีประชุมนะครับขออนุญาตพักการประชุม 10 นาที  
ประธานสภาฯ   ครับ อธิบายไดใชไหมครับไดเลยครับเชิญทานนายกเชิญครับ 
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นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะกราบเรียนประธานสภาและก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายก  อบจ.กส.   กาฬสินธุทุกทานนะคะ  ก็ตองกราบขอบพระคุณในความปรารถนาดีในการใช 

จายเม็ดเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือท่ีจะทุกบาททุกสตางคเรา
ก็พยายามท่ีจะดูวาอันไหนท่ีจะใชจายตามใหมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดนะคะตองขออนุญาตกราบเรียนอยางน้ีคะวาอันน้ีนาจะเปนฐานเดิมจาก
ไหนเด๋ียวทานผอ.การเลือกต้ังจะไดช้ีแจงเพ่ิมเติมก็คือทานปลัดนะคะแตขออนุญาต
นำเรียนเพ่ิมเติมนิดนึงเราไดมีการจัดการเลือกต้ังท้ัง 2 รูปแบบมาแลวในการจัด
เลือกต้ังทดแทนไมวาจะเปนผูบริหารแลวก็ทานสมาชิกสภาท่ีวางไปตองขออนุญาต
เอยนามทานสมาชิกนะคะ  ในเขตท่ีไดมีการเลือกต้ังไปลาสุดใชงบประมาณไป 3 
ลานบาทนะคะแตตอนน้ีถาเฉล่ีย 6,868,000.- บาท  หาร 3 เขตจะตกอยู 
2,289,333.- บาท  จะลดลง 710,666.- บาทอันน้ีคือเปนคาใชจายท่ีหักเทียบ
กับการจัดการเลือกต้ังเพียง  
1 เขตเลือกต้ังนะคะอันน้ีการจัดการ 3 เขตเลือกต้ังจะมีคาใชจายท่ีเปนระดับ
จังหวัดรวมกันคาใชจายจะลดลงแตคาใชจายระดับหนวยเลือกต้ังทุกหนวยจะตอง
คงท่ี  แตคาใชจายท่ีจะเปนคาใชจายท่ีจะผันแปรตามตางๆการตรวจสอบของการ
ใชจายโดยทานผูอำนวยการเลือกต้ังแลวก็ผูบริหารจะตองตรวจสอบวาใชจาย
เทาไหรแลวก็มีโครงการอะไรบางเหมาะสมอยางไรแตกรอบท่ีขออนุมัติไปตอสภา
เพ่ือความเห็นชอบเปนกรอบท่ีเปนภาพรวมท่ีเราทำเผ่ือไวเพราะวาการใชจายเราไม
สามารถเบิกออกมาแลวดำเนินการไดเลยเราตองมีโครงการมีคาใชจายท่ีชัดเจนนำ
เรียนตอทานผูวาราชการแลวก็เวลาการเบิกเงินตอกองคลังก็จะตองมีรายละเอียด
ประกอบงบประมาณมีใบเสร็จมีการจัดซ้ือจัดจางมีทุกอยางท่ีถูกตองนะคะ  ดังน้ัน
ขออนุญาตกอนท่ีจะไดใหสภาทานผอ.การเลือกต้ังนะคะแลวก็ขออนุญาตทาน
ประธานสภาใหทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุอธิบายตอสภาอบจ.
ของเราอีกนิดนึงคะขอบคุณคะ 

 
นายเสนีย  เอกบุตร  อนุญาตครับเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางเพ็ญศรี  แสงดารา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ปลัด อบจ.กส.   ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะผูบริหารทุกทานนะคะ   

ตอขอเปนหวงของทานสมาชิกผูทรงเกียรติเขตอำเภอหวยเม็กนะคะ   
ในการเปนหวงในเร่ืองการใชจายงบประมาณใหเปนประโยชนท่ีสูงสุดนะคะก็
ขอขอบคุณทานในขอหวงใยตัวน้ีนะคะ  ในประเด็นแรกนะคะท่ีเปนหมวดคาใช
สอย 2.1 เปนโครงการประชาสัมพันธนะคะตามท่ีทานบอกวาปายจำนวนเทาน้ัน
เทาน้ีในการท่ีจะทำส่ือไปไดไหมอันน้ีส่ือในส่ือมีการทำอยูแลวนะคะตามจำนวน
ผูใหญบานตางๆแตคาใชจายสวนใหญคาใชจายเปนหลักๆตัวน้ีจะไมใชปายนะคะ
ปายน้ีใชเงินไมเยอะนะคะขอนำเรียนทานวาปายใชไมเยอะนะคะท่ีใชเยอะก็คือ
โครงการอบรมวิทยากรแลวก็ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับงานเลือกต้ังนะคะ  แลวก็
โครงการรณรงคโคงสุดทายตัวน้ันจะเปนคาใชจายท่ีใชมากในประเด็นแรกนะคะ 
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สวนตัวปายประชาสัมพันธใชไมมากนะคะแลวก็ประเด็นในวัสดุประจำศูนยการ
เลือกต้ังอันท่ีเปนปากกาอะไรมันจะไมใชหารสามหรืออะไรนะคะ  อันน้ันเปนเขต
เลือกต้ังนะคะอันน้ีเปนประจำหนวยเพราะฉะน้ันอยางอำเภอเมืองก็จะอยู 52 
หนวยนะคะยางตลาดก็อยูท่ี 50 หนวย  กุฉินารายณ  อยูท่ี 49 หนวยนะคะก็จะ
เปน 151 หนวยนะคะ  ดังน้ัน 151 หนวยมันจะตองนำมาหาซ้ือใหท้ังหมดแลวก็
วัสดุอุปกรณซ้ือตามความจำเปนท่ีทางกกต.กำหนดในการเลือกต้ังนะคะของ
เลือกต้ังทองถ่ินก็จะเปนไปตามการเลือกต้ังใหญใชกฎหมายเดียวกันวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในการหนวยเลือกต้ังจะเปนประเภทเดียวกันแลวก็ 
อยางเดียวกันกับท่ีลงของสส.นะคะไมไดมีคาใชจายซ่ึงเพ่ิมข้ึนนะคะซ่ึงรอบน้ีท่ีมี
คาใชจายลดตามท่ีทานนายกไดนำช้ีแจงนะครับประเด็นท่ีลดก็นาจะเปนเพราะวา
ชวงน้ีไมอยูในสถานการณโควิดนะคะซ่ึงมีคาใชจายหลายๆอยางลดลงแลวก็อยาง
เขตอำเภอเมืองก็มีหนวยอำเภอกุฉินารายณก็ลดลงคะนิดหนอยนะคะ  ก็คือไมใช
การหาร 3 นะคะมันจะอยูท่ีจำนวนหนวยตัวท่ี 3 เขตน้ันเปนเขตเลือกต้ังนะคะแต
วาอันน้ีเราดำเนินการตามหนวยเลือกต้ังนะคะก็จะเห็นวาถาเฉล่ียแลวอยางท่ี
ดำเนินการท่ีหวยเม็กก็จะเขตเดียวก็จะสูงอยูแตพออันน้ีมาเปน 3 เขตมันจะมี
คาใชจายก็คือท่ีศูนยเลือกต้ังคะตัวแปรก็คืออยูท่ีหนวยเลือกต้ังคะทานคะขอนำ
เรียนช้ีแจงขอบคุณคะ  

 
 
นายเสนีย  เอกบุตร  ญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับมีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม หรือไมนะครับเชิญครับเชิญทานคงเดช  เฉิดสถิตยครับเชิญครับ 
 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ขอบคุณทานประธานนะครับ  คงเดช  เฉิดสถิตยครับ  กมลาไสยครับ 

ทานประธานครับ  ขออนุญาตน่ังฟงทานสมาชิกหลายทานก็อภิปรายนะครับ 
ในญัตติขอน้ีโดยเฉพาะอยางย่ิงแลวผมก็อยากจะใชสิทธิท่ีโดนพาดพิงต้ังแตทาน
เกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  ขออนุญาตท่ีเอยนามนะครับท่ีพาดพิงมาเขตกมลาไสยถาหาก
ลาออกไปแลวก็คงจะเพ่ิมข้ึนมาอีกทานประธานครับดวยความท่ีประเทศไทยเรา
เปนระบอบประชาธิปไตยเราตองเขาใจดวยวาเราตองเคารพสิทธิเสรีภาพของแตละ
บุคคลแตวาผมมองแลวครับวางบประมาณในการเลือกต้ังซอมของสมาชิกสภาแต
ละคนแลวมากมายพอสมควรจึงทำใหวาในการตัดสินใจทุกคร้ังเราตองคิดและก็
ตรึกตรองใหดีท่ีสุดแลวคอยตัดสินใจดูอยางเชนวาทานสมาชิกสภาไดลาออกไป 3 
ทานน้ันเราก็ไดใชจายเงินเปนจำนวนมากมายท่ีเรากำลังอธิบายกันอยูถาหากมีการ
ลาออกไปอีกสัก 2-3 เขตหนักเขาไปอีกเพราะตอนน้ีแค 3 เขตถาหากวาเราต้ัง
เงินเดือนของเขาท้ัง 3 คนเหลืออยูประมาณ 20 เดือนก็จะหมดวาระคนหน่ึงก็
หม่ืนเกาส่ีรอยบาทก็ตกคนละ 388,000.- บาท  คูณ 3 เหลืออยูท้ังหมดก็หน่ึง
ลานหน่ึงแสนหกหม่ืนส่ีพันขาดทุนครับเพราะวาเราใชไปหกลานตอนน้ีเราขาดทุน
แลว  ถาลาออกอีกขาดทุนไปอีกอยางท่ีทานปราการทานไดเปนหวงทานก็อาจจะ
ยังไมไดดูรายละเอียดท่ีชัดเจนทานเอาแตละหนวยมาคูณ 3 มาหาร 3 ซ่ึงจริงๆ
ทานยังไมไดดูหนวยแตละอำเภอซ่ึงอยางท่ีทานปลัดทานไดขออนุญาตท่ีเอยนามนะ
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ครับทานไดบอกทานปราการทานก็คงจะพอท่ีจะเขาใจอยางเมือง 52 หนวยเรา
ตองเอา 52 หารนะครับยางตลาด 50 หนวยแลวก็กุฉินารายณอีก 49 หนวยรวม
แลว  151  หนวย  เราตองเอา 151  ไปหารคาใชจายแตละขอแตละขอลงมา
ครับทานประธานแลวเราก็จะสรุปไดวามันไมใชยอดท่ีจำนวนมากนะครับไมใชยอด
ท่ีเราเห็นยอดต้ังแตตอนแรกคือยอดจำนวนเยอะก็จริงแตถาเอายอดจำนวนหนวย
เลือกต้ังท่ีเราจะคาใชจายไปแลวมันก็ไมไดมากมายมันก็คงจะตามเกณฑทองท่ีมีการ
เลือกต้ังท่ีผานๆมานะครับก็อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานผูบริหารวา
บางคร้ังในการท่ีสมาชิกสภาทานไดมีขอติติงท่ีมีขออภิปรายนะครับก็อยากให
อภิปรายไดชัดเจน  ตอบคำถามใหมันชัดเจนใหทานสมาชิกไดเขาใจ  ครับทาน
ประธานขอบคุณครับ   

 
นายเสนีย  เอกบุตร  ขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานนะครับทานก็อภิปรายมาพอสมควร   
ประธานสภาฯ   แลวนะครับเชิญทานเกรียงศักด์ิครับ  มีอะไรเพ่ิมเติมเชิญครับ   
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ  ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  

อำเภอเมืองครับทานประธาน  ทานสมาชิกไดอภิปรายทานผูบริหารไดตอบ 
ผมมีความเขาใจนะครับวาการของบประมาณมันตองขอในกรอบขอในยอด
งบประมาณท่ีตองพอใหพอใชแตวาการใชจะใชหมดหรือไมหมดยังไงมันก็อยูท่ี
หลักฐานอยูท่ีหลักฐานครับทานมีใบเสร็จไหมมีเอกสารประกอบหรือไมอยางไรตรง
น้ีครับทานประธานอยากฝากทานประธานถึงทานสมาชิกท่ีทานทำหนาท่ีในการ
กล่ันกรองเจาหนาท่ีในการตรวจสอบการใชเงินงบประมาณตรงน้ีเรายังสามารถท่ี
จะตรวจสอบไดอีกข้ันตอนหน่ึงคือในการแปรญัตติท่ีวาทานใชงบประมาณตรงไหน
ไปอยางไรเทาไหรแลวตรงน้ีก็อยากกราบเรียนทานประธานถึงเพ่ือนสมาชิกวาถา
ทานเรายังสงสัยอยูตรงน้ีตรงน้ีวาเขาใชงบประมาณตรงน้ีไดตามกรอบท่ีขออนุมัติ
หรือไมอยางไรเราสามารถเรียกเอกสารขอเอกสารมาตรวจสอบไดตามหนาท่ีของ
ฝายนิติบัญญัติครับทานประธานครับ   

 
นายเสนีย  เอกบุตร  ขอบคุณทานสมาชิกนะครับ  เพราะวาทุกอยางท่ีใชจายในงบประมาณของ  
ประธานสภาฯ   ประเทศ นะครับส่ิงท่ีตรวจสอบก็คือสำคัญท่ีสุดคือใบเสร็จทานก็ตองมีนะครับ   

ญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับมีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไม
นะครับเชิญครับ  มีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมนะครับเชิญ
ครับ  มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอธิปรายหรือไมนะครับเชิญครับ  ถา
ไมมีนะครับผมจะใหทานเลขาไดตรวจนับองคประชุมเชิญทานเลขาครับ   

 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีนะครับมีทานสมาชิกอยูใน 

ท่ีประชุมนะครับรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ 18 ทานครับครบองคประชุม
ครับ  
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นายเสนีย  เอกบุตร  - 18 ทานนะครับ    
ประธานสภาฯ   - ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ   

มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือครับ  
- 17 เสียงนะครับ   
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือครับ   
- ไมมีนะครับ   
- งดออกเสียง 1 ทาน   
ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมติเห็นชอบตามญัตติที่ทาน
นายกเสนอนะครับ   
กอนจะถึงระเบียบท่ี 3.3 นะครับ  ขออนุญาตใหทานคงเดช  เฉิดสถิตย   
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  คนท่ี  1 
ข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาในการประชุมคร้ังน้ีนะครับ  เชิญทานคงเดชครับ   

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ญัตติที่  3.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.2565  จำนวน  1  รายการ   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) เปนเงิน  499,000.-บาท  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

ผูเสนอเชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
นายก  อบจ.กส.    และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน   

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจำปงบประมาณ  
พุทธศักราช 2565  ไปแลวน้ัน   

บัดน้ี  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจำเปนท่ีจะ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ดังน้ี  

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจำปงบประมาณพุทธศักราช 2565 กอง
ชางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุนคาท่ีดิน
และส่ิงกอสราง  คากอสรางส่ิงสาธารณูปราการ   
จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน  499,000  บาท   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พุทธศักราช 2563 ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลดท่ีทำใหลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการจึงเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา
อนุมัติตอไปคะ 
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รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ    
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ   

ถาไมมีนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุมเชิญทานเลขาตรวจนับองคประชุม
ครับเชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูใน 

ท่ีประชุมนะครับรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ  16 ทานครับ 
ครบองคประชุมครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน - ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอครับ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   โปรดยกมือครับ 

- 15 เสียงครับ  
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือ
ครับ   
- ไมมีนะครับ 
- งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมติเห็นชอบ 
ตามญัตติที่ทานนายกเสนอนะครับ  

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน 3.3 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาฯ พ.ศ 2566 จำนวน 2 รายการ  เปนเงิน 5,214,000.- บาท   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุผูเสนอ   

เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
นายก  อบจ.กส.    และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานนะคะ   

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พุทธศักราช 2566  
ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีความจำเปนท่ีจะตอง
ขอโอนอนุมัติงบประมาณรายจาย  ดังน้ี   

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พุทธศักราช 2566 กองชางแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุนคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  จำนวน  2  รายการ   
เปนเงิน   5,214,000 บาทถวน 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พุทธศักราช 2563 ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลดท่ีทำใหลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา
อนุมัติตอไปคะ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ 
       เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  ครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ   ทานประธานท่ีเคารพครับผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ   

สมาชิกเขตอำเภอเมืองครับทานประธานครับ   
ก็คงไมสงสัยในการใชงบประมาณนะครับแตวามีๆมีความเปนหวง
โดยเฉพาะรายการขางหลังครับทานประธาน  มีโตะเกาอ้ีของนักเรียนทาน
ประธานแลวก็ของบุคลากรทางการศึกษาทานประธานครับ  สวนมากโตะ
เกาอ้ีนักเรียนตามท่ีผมเคยไปทำหนาท่ีกรรมการการศึกษาน้ีโตะนักเรียน
สวนมากจะไมคอยแข็งแรงครับทานประธานจะเสียหายงายแลวก็ถาทาน
เดินผานบันไดข้ึนหองแตละช้ันจะมีโตะนักเรียนท่ีเส่ือมสภาพมากมายครับ
ทานประธาน  ผมก็เลยมองวาเราสามารถท่ีจะทำใหเปนโตะนักเรียนท่ี
มันดีๆมีไหมม่ันคงถาวรแลวก็ใหมันมีคุณภาพหนอยเพราะวาโตะนักเรียนก็
ถาเราเปนบอยๆทำบอยๆมันๆมันก็ดูไมดีแลวก็โตะเกาอ้ีผูบริหารทาน
บริหารการศึกษามันก็ยังดีครับทานประธานแตวาโตะนักเรียนไมคอยถาวร
หรือทานประธานผมเลยกราบเรียนทานประธานถึงผูบริหารวาเราสามารถ
ท่ีจะพัฒนารูปแบบหรือวาสเปคงานใหมันดีม่ันคงถาวรเพ่ือเปนแบบอยาง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดและในฐานะวาเราเปนหน่ึงเดียวในจังหวัด
ครับทานประธานทำดีๆไดไหมครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอธิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ ประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) อภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานนายกไดตอบคำถาม

ของทานสมาชิกนะครับทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎินะครับ  ท่ีทานเปนหวง
ทานถามวาถาซ้ือสเปคดีๆมีความม่ันคงนะครับเพ่ือเปนหนาเปนตาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของเราไดไหมเชิญทานนายกตอบ
คำถามทานสมาชิกครับเชิญครับ 
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นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
นายก  อบจ.กส.    และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานนะคะ   

ก็ขออนุญาตไดใหในสวนท่ีเก่ียวของนะคะก็คือในสวนท่ีจัดทำงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะก็คือในสวนของกอง
ยุทธศาสตรนะคะท่ีไดจะไดตอบคำถามในลักษณะวาทานสมาชิกสภาไดมี
ขอเสนอใหกับสภาของเราผานมายังผูบริหารในกรณีท่ีเราจัดทำโตะหรือ
เกาอ้ีนักเรียนใหมันมีความม่ันคงมากกวาน้ีซ่ึงปกติท่ีไดเสนอเขามาจะเปน
ตามสเปคของเขาเรียกวาตามราคามาตรฐานครุภัณฑเพราะฉะน้ันในสวน
น้ีก็ขออนุญาตใหทางขออนุญาตทาน 
ประธานใหทางกองยุทธศาสตรไดนำช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีถาหากเรา
ดำเนินการเองแลวจะสามารถจัดทำรูปแบบรายการตางๆไดอยางไรบางนะ
คะเพราะวาส่ิงท่ีเสนอมาไปเปนตามมาตรฐานของครุภัณฑของสำนัก
งบประมาณนะคะ  ขออนุญาตทานประธานคะ  

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน อนุญาตครับ  เชิญทานหัวหนากองยุทธศาสตรครับเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
นางวนิดา  อำภรณ   กราบเรียนทานประธานสภานะคะองคการบริหารสวนจังหวัด 

ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและทานสมาชิกทุกทานนะคะ  ดิฉัน
นางวนิดา  อำภรณ  ตัวแทนของทานผอ.กองยุทธศาสตรนะคะ  ในเร่ือง
ของการจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงานโตะเกาอ้ีนักเรียนนะคะ  ซ่ึงเราก็จะซ้ือไป
ตามมาตรฐานของครุภัณฑนะคะเพราะวาในหลักการซ้ือถาในการจัดหา
นะคะถามีราคาตามราคามาตรฐานเราตองจัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคะ  ขอคำถามอีกคร้ังหน่ึงนะคะทานคือตอนน้ันติดสายของทู
บีนัมเบอรวันมานะคะ  ก็เลยฟงคำถามของทานสมาชิกไมทันนะคะ  ขอ
อนุญาตคะ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ครับทานสมาชิกสภาทานใดถามวาการจัดซ้ือโตะเกาอ้ีของนักเรียน 
ประธานสภาฯ ทานอยากไดวาสามารถจัดซ้ือโตะเกาอ้ีท่ีมันมีคุณภาพมีความสงางาม 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   มีมาตรฐานเพ่ือเปนหนาเปนตาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุเพ่ือท่ีใหเด็กนักเรียนเปนขวัญกำลังใจใหเขาไดเลาเรียนไดดีข้ึนเรา
จะสามารถจัดซ้ือจัดจางส่ิงท่ีมันดีๆอยางน้ันไดไหมนะครับ 

 
นางวนิดา  อำภรณ   คะขอตอบคะดำเนินการไดคะมันก็ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีเราจะในการ 

ท่ีจะจัดหานะคะแตอันดับแรกก็คือเราตองดูในราคามาตรฐานครุภัณฑ
กอนแตถาเรามองแลววาในราคามาตรฐานครุภัณฑอาจจะไมสวยงามอะไร
ประมาณน้ีนะคะเราก็สามารถท่ีจะซ้ือในราคานอกราคามาตรฐานไดคะ 
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รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ขอบคุณครับขอบคุณทานหัวหนากองยุทธศาสตรนะครับ 
ประธานสภาฯ    เชิญทานเกรียงศักด์ิ  ครับมีอะไรเพ่ิมเติมครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
   
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ   ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  

อำเภอเมืองครับ  ทานประธานครับคำถามของผมคือในกรอบสเปคงาน
เก่ียวกับโตะเกาอ้ีของนักเรียนสวนมากท่ีเราไป  เย่ียมเยียนโรงเรียนตางๆ
โตะเกาอ้ีสวนมากจะพังเปนท้ังหอง เๆลยทานประธานท่ีเก็บไวใหเปนท้ัง
หอง เๆลยแลวก็ไมคอยมีใครซอม  ซอมแลวก็ใชไมคอยไดดีหรอกครับทาน
ประธานไมวาผมจะเคยไปวิทยาลัยเทคนิคใกลๆผมน่ีแหละ  โตะเกาอ้ีเต็ม
เลยพังหมดเลยครับทานประธานผมก็เลยมองวาเราในฐานะวาเปนนิติ
บุคคลทานประธานนิติบุคคลหมายความวาคิดเองทำเองไดใชงบประมาณ
เองไดตรวจสอบเองไดแลวสเปคไหนท่ีวามันทำไดแลวทำไดดีกวานะครับ  
ผมก็อยากใหทานผูบริหารทานเร่ิม เร่ิมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดน่ี
แหละวาเราทำไดเราทำดีนะครับไมง้ันเราก็ไมตองไปทำตามเขาหรอกครับ  
ถาเราทำดีก็ไดกอนทุกคนตองทำดีโดยเฉพาะเราจะมีรพ.สต.เขามาเราอยู
กับเราดวยผมยกตัวอยางครับทานประธานยกตัวอยางเกาอ้ีเลคเชอรนะ
ครับทานประธานถาเราเห็นจะเปนพลาสติกแลวท่ีพับไดก็เปนไมกระดาน  
แตของทางหลวงชนบทเขาน้ีเกาอ้ีเบาะนวมท่ีพับไดท่ีมีเลคเชอรน้ีก็ทำ
อยางดีนะครับ  ทำไมเราจะซ้ือไมไดงบประมาณผมก็ไมสูงทานประธานแต
วาท่ีผมเรียนถามทางทางหลวงชนบทก็บอกวาถาซ้ือเยอะ  ผมก็เลยมองวา
ลักษณะไหนท่ีวาเปนตัวเกาอ้ีท่ีม่ันคงถาวรแลวก็ใชไดนานหลายปมันจะคุม
กวาไหมในการใชงบประมาณแลวเปนหนาเปนตาขององคการบริหารสวน
จังหวัดเราคือองคการบริหารสวนจังหวัดครับ   

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ขอบคุณทานเกรียงศักด์ินะครับท่ีทานเปนหวงนะครับนักเรียน 
ประธานสภาฯ นักศึกษาแลวก็เปนหวงองคการบริหารสวนจังหวัดของเรานะครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) ก็ขอบคุณทานท่ีใหคำแนะนำนะครับ  ก็คงจะใหทานคณะผูบริหารผูท่ีทาน

มีอำนาจในการจัดซ้ือจัดจางผูมีอำนาจในการใชงบประมาณนะครับทานก็
คงจะพิจารณาในข้ันตอนท่ีทานสมาชิกเปนหวงอีกทีนึงนะครับ  มีสมาชิก
ทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะ
อภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม
ครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานเลขาตรวจนับองคประชุมครับเชิญทาน
เลขาครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกอยู 

ในท่ีประชุมนะครับรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ 16 ทานครับ 
ครบองคประชุมครับ 
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รองประธานสภาปฏิบตัิหนาที่แทน - ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตาม  
ประธานสภาฯ    ญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   - เห็นชอบ  15 เสียงนะครับ 

- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือครับ 
- ไมเห็นชอบไมมีนะครับ 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ
ที่ทานนายกเสนอนะครับ   

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ 

รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอ่ืน  ๆมีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ    อีกหรือไมครับเชิญครับ  เชิญทานวิรมณศักด์ิครับเชิญครับ   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
ด.ต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  ทานประธานท่ีเคารพผมวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  จากนาคูนะครับ   

ผมก็ฟงหลายๆทานท่ีพูดก็รูสึกวาหลายทานก็เปนหวงงบประมาณ 
นะครับคือการใชจายก็เพ่ือใหความสมดุลความคุมคา  คาของเงินนะครับ
แตก็เปนประโยชนท้ังน้ันไมวาจะเปนเคร่ืองสมุดดินสอในการเลือกต้ังมันก็
ธรรมดา 151 หนวย  เคร่ืองปนไฟมาตรฐาน  5,000.- บาท  ตอชุดก็
ธรรมดา เขาก็จางมาแบบน้ีละครับมาตรฐานดีนะครับก็ไมแพง 151 
หนวยนะครับก็เห็นดวยเร่ืองเกาอ้ีผมวาก็มาตรฐานเหมือนกันนะครับผม
นักเรียนมัธยมน่ีตัวหน่ึงก็ 2,500.- บาท  ผูบริหารก็  3,500.- บาท  หาง
แค 1,000.- บาทนะครับแตผมพูดดีกรีมันก็ธรรมดานะครับผูบริหารก็
แพงข้ึนหนอยตองมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับราคากลางนะครับแตมีอยู
อยางหน่ึงท่ีไมคอยเทาไหรแตวาก็ดีใจนะครับทานนายกไปนาคูน้ีสองวัน
ซอนๆติดกันเลยเปนวาสนาคนนาคูมากนะครับเห็นโฉมทานนะครับ  ครับ
ก็ท่ีอ่ืนคงจะเดือดรอนเหมือนนาคูกันนะครับทานนายกก็ไปดูอยูวานาคูน้ี
เร่ืองน้ำบังเอิญน้ีจะวาสนาหรือยังไงแตวาสนานะครับอำเภอนาคูเราน่ีมีบอ
น้ำพระราชทานนะครับบังเอิญเปนบอน้ำท่ีลึกแลวท่ีใหญมากเลยครับสูบ
น้ำใตดินน้ำขางบนไมไดลงขางลางหมดนะครับดันขางบนน้ีไมมีน้ำเลยครับ
มันไหลลงท่ีเดิมหมดท่ีเกานะครับท่ีโครงการดำริน่ีใชอำเภอนาคูกับอำเภอ
เขาวงหนองผือนะครับเดือดรอนมากทานนายกก็แกปญหาใหตลอดครับ
ทานไปเจาะใหวันเวนวันทานก็ยังไปนะครับน้ีละครับผมจึงไดยอมรับทาน
สวยแกรงเกงกลาเหลือเกินนะครับสุดยอดครับทานแกปญหาใหพ่ีนอง
ประชาชนทันสมัยทันเหตุการณทันเวลาน้ีแหละครับ  ผมวาสุดยอดทาน
นายกครับมีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีประชาชนดีใจจะดีใจหรือเปลาก็ไมรูนะครับ  
เร่ืองสะพานท่ีจะขามจากสายนาวังไปโนนนาจารย สายนาวังมีอยู  5  
หมูบาน  โนนนาจารย  4  ครับ  ถาเขาจะไปไรไปนาไปสวนกลับไป
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กลับมาหากันน้ีแปดกิโลเมตรนะครับทานไมมีสะพานขามวันน้ันบังเอิญ
ชางนพดลทานไปวัดสะพานผูใหญบานแหไปเยอะและดีใจวาจะไดสะพาน
นะครับทานนายกคงจะใหอยูนะครับเพราะความเมตตานะครับ เพราะ
สะพานตรงน้ีจะแกปญหาเยอะแยะหลายอยางถึงวาเขาจะไปกาฬสินธุน่ีไม
ตองออมเทศบาลนาคูนะครับไมตองไปฝาไฟแดงแหงเดียวในประเทศไทย
นะครับตรงมาสะพานตัวน้ีก็มาภูแลนชางแลวก็ขามมาวัดท่ีทานนายกไป
เม่ือเชาน้ีละครับตองมาในเมืองไดเลยครับไมตองออมไมเสียเวลานะครับ
ในอนาคตคงจะเปนประโยชนกับประชาชนมากผมก็เลยพูดกับผูใหญบาน
พูดกับทานนายกหลายๆทานนะครับทานก็หวังวานายกคงจะใหความ
เมตตาเร่ืองถนนน้ีครับผมก็ตองขอขอบคุณนายกแทนพ่ีนองอำเภอนาคูใน
อนาคตตอไปขอบคุณครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน เชิญครับเชิญทานปราการครับ  
ประธานสภาฯ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
นายปราการ  อุตสาห ทานประธานท่ีเคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติคณะทานนายกผูบริหาร  

ผมปราการ  อุตสาห  จากหวยเม็กครับทานประธานท่ีเคารพครับในวาระ
อ่ืน ๆผมอยากจะขอหารือทานประธานแลวก็อยากจะพ่ึงบุญบารมีของ
ทานนายกนะครับ  เร่ืองแรกผมไดย่ืนแบบสอบถามไปยังทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ  เร่ืองปาไมดงระแนงสมัยสามัญสมัยท่ี 1 และก็เปด
วิสามัญจนถึงสมัยท่ี 2 ไมมีคำตอบอะไรเลยจากทานจากหนวยงานของ
ทานก็ไมรูวาสงไปท่ีกรมหรือสงไปท่ีไหนเราก็ยังไมรูนะครับ  เพราะอะไร
ปญหาดงระแนงมันเหลือแตทิวริมทางแคน้ันเจ็ดหม่ืนไร  ช่ือของมันเต็มๆ
ช่ืออุทยานแหงชาติดงระแนง  เจ็ดหม่ืนไรนะเด๋ียวน้ีมันจะเหลืออยูเทาไหร
ไมเทาไหรไมรูแตท่ีสำคัญเผาทุกป  หนวยปาไมดงลำดวน  หนวยปาไมท่ี
รักษาอยูท่ีคำใหญ  หนวยปาไมภูพระ  ไมรูสวนไหนรับผิดชอบ  ปาไม
จังหวัดก็สมควรท่ีจะยุบนะผมวาถาไมใสใจตรงน้ีคนเก็บเห็ดอะไรก็ติดคุก
ไปคนท่ีตัดไมออกจากปาดันไมไดติดคุก  ผมอยากจะทราบตรงน้ีวาถามไป
วาในปาท่ีมันเส่ือมโทรมทานไดจัดสรรท่ีของสปก.ใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
อำเภอยางตลาดอำเภอหวยเม็กไปแลวก่ีไรเหลืออยูก่ีไรทานจะอนุรักษยังไง
ไมทราบนะครับ  ก็เลยอยากจะฝากทานประธานไปก็พ่ึงบารมีทานนายก
แลวก็ทางฝายสภาทำหนังสือแจงไปอีกคร้ังหน่ึงครับใหผมดวยนะครับ  ถา
ทานไมตอบยังไงเด๋ียวผมจะตามเองนะครับในประเด็นน้ีก็ฝากทานนายก
ดวยเพราะวาทานนายกก็จะทราบปญหาน้ีอยูหรือจะยังไงก็ไมทราบนะ
ครับ  ประเด็นท่ีสองอยากจะกราบเรียนตอทานประธานและก็สมาชิกสภา
ซ่ึงเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนทุกเขตอำเภอนะครับเก่ียวกับเร่ือง
ประกาศของจังหวัดกาฬสินธุ  ทีน้ีตองพ่ึงบารมีของทานนายกจริง ๆ
ประกาศเร่ืองมาตรการการปองกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแล
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ความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยหรือกระทำอยางใด
เพ่ือใหบ้ังไฟตะไลหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันข้ึนสูอากาศประกาศตรงน้ี
กำหนดบุญบ้ังไฟของจังหวัดกาฬสินธุทุกปเปนประกาศจังหวัดประกาศมี
ผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เปนของทานณัฐภัทรทานผูวา
ราชการจังหวัด  ประกาศบุญบ้ังไฟถึงเดือนหกไปถึงวันข้ึนสิบหาค่ำเดือน
เจ็ดของทุกปนะครับ  ปน้ีเขาลืมเขียนไววาปแปดสองหนน้ี  ปน้ีแปดสอง
หนทางจันทรคติมันจะไปส้ินสุดท่ีเอาวันท่ี  3  มิถุนายน  ครับทาน
ประธาน  3  มิถุนายน  น้ีจุดบ้ังไฟไมไดแลวนะครับ  งานบุญบึงวิชัย  งาน
บ้ังไฟหม่ืนในเขตอำเภอเมืองจะจุดบ้ังไฟวันท่ี  4  บ้ังไฟหม่ืนรอยกวาบ้ัง
มันก็ตอง ไๆปขัดกันสำหรับเทศบาลตำบลคำใหญจัดบุญบ้ังไฟทุกปคือวันท่ี 
4 – 6  ทุกป  แลวก็อบต.ทรายทองจุดวันท่ี  16 – 17  เพราะวาปกติไม
มีแปดสองหนครับทานประธานถาไมมีแปดสองหนมันจะไปหยุดเอาท่ี  17 
, 18 , 19  มิถุนายน  ของทุกปครับ  มันจะเปนอยางน้ีแตวาปน้ีไมรูจะ
จัดการกันยังไงเพราะวางานน้ีในทองถ่ินอำเภอหวยเม็กหนองกุงศรีทาคัน
โทปท่ีแลวทาคันโทจุดเอาวันท่ี  12  มิถุนายน  ครับ  ปน้ีตองเล่ือนเขามา
จัดวันท่ี  28 – 29  พฤษภาคม  ถามวาเล่ือนไดไหมเล่ือนไดแตมันไมมี
ใครจะดูแลคณะกรรมการครับมันเต็มหมดครับ  เดือนพฤษภาเราไมไดจุด
บ้ังไฟแตคนท่ีเขียนมันอยูในหองแอรไมรูวาปไหนมีแปดสองหนมันจะยน
เขามาก็เลยมีหนังสือฉบับน้ีเซ็นไปส่ีคนทานสจ.  สจ.หนองกุงศรี  สจ.หวย
เม็ก  แลวก็สจ.ทาคันโท  จะไปย่ืนกับทานผูวาวันน้ีนะครับ  ทีน้ีเม่ือมันเปน
ประกาศนะครับมันมีโทษนะครับเพราะวาถาละเมิดไปมันมีโทษจำคุกไม
เกิน  3  ป  ปรับไมเกิน  40,000.-  บาท  ครับทานประธานผมกำหนด
งานไวหมดแลวพวกผมจะทำยังไงกันดียังหาทางออกไมไดก็เลยจะไปหารือ
ทานผูวาราชการจังหวัดวาปน้ีเปนแปดสองหนถือเปนปอนุโลมไดหรือไมถา
ไดก็สาธุนะครับอาศัยทานประธานอาศัยบารมีทานนายกจริงๆในคร้ังน้ีนะ
ครับ  ผมจะไปย่ืนหนังสือตอทานนะครับขอบคุณมากครับทานประธาน
ครับน่ีคือปญหานะครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ขอบคุณทานปราการนะครับ  แตจริงๆผมก็ยังมีขอสงสัยนะครับ 
ประธานสภาฯ    แปดสองหนคือยังไงครับทานปราการครับแปดสองหน 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   ชวยทานปราการชวยอภิปรายอธิบายใหฟงชัดๆหนอยครับ   

แปดสองหนคืออะไรเพราะถาหากวาเราตามศักราชของสากลนะครับแต
ละปมันจะมี 12 เดือนมกราคมถึงธันวาคมนะครับ  แตวาคำวาแปดสอง
หนผมยังไมเขาใจคือยังไงทานประการครับเชิญครับเชิญอธิบายนิดหน่ึง
ครับ 
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นายปราการ  อุตสาห   ทานประธานท่ีเคารพขออนุญาตคำวาแปดสองหนเดือนแปดมันจะ 
มีสองเดือน  ทางจันทรคติครับมันจะไปกินเดือนอ่ืนๆของ 10 ปหรือวา 8 
ป  มันจะมีคร้ังเดียวมันจะมีคร้ังหน่ึงวนมาครบรอบแปดสองหนถาแลงก็
แลงจัด  ทานประธานถาตกหนักก็ตกจริงๆทวมเปดดูปฏิทินไดครับมันจะมี
แปดสองหนมันจะมี 2 คร้ังนะครับปน้ีมันยนเขามาเปนวันท่ี 3 มิถุนายน
หลังจากน้ีไปจุดบ้ังไฟไมไดแลว มันก็ไปริดรอนประเพณีบุญบ้ังไฟท่ีเราเคย
จัดเดือนมิถุนายนของทุกปครับทานประธานครับขอบคุณครับ  

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ขอบคุณทานประการครับ  เชิญทานเลขาอธิบายเพ่ิมอีกนิดนึงครับ 
ประธานสภาฯ    เชิญครับ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
เลขานุการสภาฯ    ครับทานประธานครับพอดีได Search ดูในอินเตอรเน็ตนะครับ  

เขาบอกวาแบบน้ีครับ  แปดสองหนคือปท่ีมีการเพ่ิมเดือน 8 เปน  
2 หนจะเรียกวาปอธิกมาศทุก  ๆ2-3 ปจะเพ่ิมเดือนจันทรคติเขาไปอีก 1 
เดือนโดยใหเพ่ิมท่ีเดือน 8 มี 2 คร้ังเรียกวา 8 หนา 8 หลังหรือ 82 หน
และเร่ิมเขาพรรษาในวันท่ีในวันแรม 1 ค่ำของเดือน 8 หลังหากปน้ันมี
เดือนแปด 2 คร้ังเพ่ือทำใหการเขาพรรษาอยูในชวงเวลาของตนเดือนฝน
ตนฤดูฝนตามพุทธกาลครับ  ประมาณน้ีครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัตหินาที่แทน ขอบคุณทานเลขาครับ  เชิญทานอุทัยครับ  ผมก็ยังงงๆอยูครับ 
ประธานสภาฯ เชิญทานครับ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
   
นายอุทัย  แกวกลา   ทานคงเดชยังเปนหนุม  คือทานรูไหมวาระบบเดือน 12 เดือน 

ของสากลน่ีคือมกราคมไปถึงธันวาคมมันจะมีระยะเวลา 365  
วันแตพอมันเปนเดือนไทยมันจะตางกันคือวา  เดือนหน่ึงก็คือเดือนอาย
เดือนลงทายดวยค่ีจะมี 29 วัน 29 วันหมายความวาไหน  ข้ึน 1 ค่ำถึง 
15 ค่ำ ถาแรมเดือนค่ีถึง  14  ค่ำ จะมี  29  วัน  ดังน้ันถาไมปรับให 8 
ปคร้ังหน่ึงมันจะเหล่ียมกันไปไกลเชนเดือนอายเดือนย่ีดวยมันจะไลกันไป
เร่ือยๆมันจะไลก็เลยดัน แปดสองคร้ัง  เพ่ือจะใหมันกลับมาอยูในระนาบ
เดียวกันกับปสากลนะครับ  เพราะวาเดือนหน่ึงขางข้ึน 15 ขางแรม
เรียกวาวันดับ  จะดับ 14 แรม 14 ค่ำก็เทากับวาเดือนน้ีมีแค 29 วัน
เดือนคูก็จะมีข้ึน 15 แรม 15 มันก็จะไปอยางน้ีถาไมไลแปดสองคร้ังมา
มันจะทำใหเดือนไทยกับเดือนสากลมันไลกันไมผานบางทีเดือนถาไลปน้ีป
หนาเดือนเมษายนน่ีเดือน 5 มันก็จะตรงกับเดือน 5 บานเราแตตอนน้ีไม
ตกมันเปนเร่ือง 6 แลวเห็นไหมครับมันจะมันจะเหล่ียมกันดังน้ันน่ีเปนการ
ปรับสมดุลระหวางปสากลกับปไทยก็คือเดือนอายเดือยย่ีเดือนท่ีส่ีท่ีหาท่ี
หกน้ี  งายๆแบบน้ีแปดปก็คือไลกลับมาใหมีแปดสองหนคร้ังอีกทีหน่ึง   
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ก็เรียกวาแปดสองหน  ก็คือปน้ีในปฎิทินจะมีแปดหน่ึงแปดสองคือไลสอง
คร้ัง  ก็ประมาณน้ีครับ  อันน้ีแสดงวาผมน้ีอายุพอไดเราก็เลยจำได   

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน เชิญทานเกรียงศักด์ิครับเชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ ทานประธานท่ีเคารพครับผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  อำเภอเมืองครับ  ทาน

ประธานครับท่ีใหคำตอบทานประธานดีท่ีสุดคือสายมูเตลูครับทาน
ประธาน  ทานประธานสภายังหาคำตอบตรงน้ีไมไดเพราะวาผมกับทาน
ประธานสภาเปนทรงนะครับทานประธานทรงอยางแบดครับทานประธาน 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน จริงๆแลวครับพอดีทานอุทัยทานก็ไดชวยอภิปรายนะครับวาก็เร่ิม 
ประธานสภาฯ จะพอเขาใจวาถาเดือนของสากลมันก็จะเปนปกติแตถาเดือนไทย 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   มันล้ำมันล้ำเดือนของสากลเราก็จะย้ำอยูท่ี 8 ใหมันมี 2 คร้ัง 

เพ่ือท่ีจะใหมันเทาๆกันกับเดือนสากลนะครับก็คงจะพอเขาใจสวนท่ีทาน
ปราการทานก็เปนหวงบุญบ้ังไฟประเพณีนะครับก็คงจะไดไลใสใหมันอยู
ในหวงพฤษภาคมมิถุนายนน้ีแหละครับ  มีทานสมาชิกทานใดประสงคท่ี
จะอภิปรายอีกไหมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม
ครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีนะ
ครับวันน้ีก็ไดประชุมกันมาพอสมควรแลว  ผมขอเลิกการประชุมครับ
ขอบคุณครับ  

 
เลิกการประชุม      15.30  น. 
 
 


